

## Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

Đọc tựa đề trên chắc chắn có nhiều vị độc giả liền nghĩ tới bài hát có tựa đề “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng viết sau tết Mậu Thân (1968) khi quân Bắc Việt cùng với quân của họ ở miền Nam tấn công trên toàn cõi miền Nam, trong đó thành phố Huế bị tổn thương nhân mạng và tổn thất về vật chất nhiều nhất, trong đó cầu Tràng Tiền đã bị đánh sập một nhịp. Gác lại “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” để nói đến một chiếc cầu khác là điểm chính của bài viết này.

Mùa hè năm 2014 khi tôi và một số bạn đang đi du lịch trên chuyến du thuyền đến Hawaii thì nghe tin Nga đưa quân đánh chiếm đảo Crimea của quốc gia Ukraina. Với lực lượng mạnh hàng nhất nhì thế giới, Nga đã nuốt chửng bán đảo Crimea và coi như cuộc xâm lăng Ukraina lần thứ nhất đã thành công mà khi đó cả thế giới hầu như bị bóp cổ họng, không có bất cứ một phản ứng nào tương đối mạnh mẽ khiến cho Nga nghĩ rằng mình là chính nghĩa mặc dầu sau đó có cả trên 100 quốc gia không đồng tình Nga sát nhập Crimea vào lãnh thổ của họ. Bằng những trò xảo thuật ma mãnh của thời cộng sản Liên Xô qua cuộc “trưng cầu dân ý”, Nga ngang nhiên coi Crimea là lãnh thổ của mình nên bắt đầu xây dựng các cơ sở “chính trị” lẫn “vật chất” để làm nền móng cho sự cai trị. Trong đó chiếc cầu chiến lược dài 12 dặm (19.2 km) được coi là cây cầu dài nhất ở Âu Châu xuyên qua eo biển Kerch nối liền Crimea với vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Cầu khởi công vào năm 2015 và hoàn tất năm 2018, ngoài những tiện ích dân sự, cầu Crimea có mục tiêu quân sự là vận chuyển nhiên liệu, xe bọc thép và các thiết quân sự để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Ukraina trong tương lai. Nga tuyên bố: “cầu Crimea là bất khả xâm phạm”. Cầu được bảo vệ bởi hai trung đoàn phòng không hàng đầu của Nga và một số lực lượng vệ tinh khác. Bà Olga Kovipris là thượng nghị sĩ Nga ở Crimea tuyên bố: “Cầu Crimea là cầu được bảo vệ tốt nhất thế giới...”.

Ấy thế mà vào tháng 10 – 2022, sau tám tháng quân Nga đưa quân sang xâm lược Ukraina thì cầu Crimea coi bộ không chiều ý bà thượng nghị sĩ nên cầu đã bị cháy lớn do một xe chở nhiên liệu “đột xuất” bốc cháy trên cầu khiến nhà cầm quyền Nga hết hoảng kêu là bị “khủng bố” phá hoại. Việc

phòng thủ cho cầu Crimea lại càng được gấp gao hơn trước vì đó là con đường chuyển quân nhu và vũ khí vào phía vùng nam Ukraina.



Ấy thế mà (một lần nữa “ấy thế mà”) vào lúc 2 giờ sáng thứ hai (theo giờ Crimea), ngày 17 tháng 7 năm hai nghìn hai mươi ba (2023) một vụ tấn công vào cầu Crimea đã khiến cho cầu bị sập một đoạn. Tổng thống Nga tuyên bố: Đây là một vụ khủng bố...và sẽ trả đũa...” trong khi nhà chức trách Ukraina nói: “Nga không có quyền xây cầu trên lãnh thổ của họ...và họ đã dùng thuyền không người lái để tấn công...”.

Nga đưa quân xâm lăng Ukraina ngày 24 tháng 2 – 2022. Đến nay tính ra “nước trôi qua cầu” đã là 17 tháng. Ấy thế mà (một lần nữa “ấy thế mà”) ông tướng chiến lược cấp phượng Lê Văn Cương đã hùng dũng tuyên bố: “chỉ trong ba ngày là Nga nuốt trọn Ukraina...”. Anh ơi! Bây giờ anh ở đâu? Anh Cương!!!

**Phong Châu**

Ngày 18 Tháng 7 - 2023

